



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิคย์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๑๒ ปีที่ ๓๑

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

กทม. ชี้แจง

- ❖ กทม.เตรียมพิจารณาแนวทางก่อสร้าง-ติดตั้งสะพานเหล็กทดแทนสะพานข้ามแยกรัชโยธิน - แยกเกษตรศาสตร์
- ❖ รร.กทม.“ปลอดภัยฯ หรือกัญชง”-เน้นย้ำอันตรายจากการใช้กัญชงผ่านการเรียนรู้การสอนทุกระดับชั้น

## ❖ กทม.เตรียมพิจารณาแนวทางก่อสร้าง - ติดตั้งสะพานเหล็กทดแทนสะพานข้ามแยกรัชโยธิน - แยกเกษตรศาสตร์

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีกระทรวงคมนาคม (คค.) มอบหมายกรุงเทพมหานคร (กทม.) ก่อสร้างและติดตั้งสะพานเหล็กทดแทนสะพานข้ามแยกรัชโยธินและสะพานข้ามแยกเกษตรศาสตร์ ที่ถูกรื้อย้ายจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ว่า การดำเนินงานก่อสร้างและติดตั้งสะพานเหล็กทดแทนสะพานข้ามแยกรัชโยธินเดิม และสะพานข้ามแยกเกษตรเดิม เป็นเงื่อนไขที่สำนักการโยธา กทม.ได้กำหนดในการอนุญาตให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าใช้พื้นที่ เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คุณต โดยปัจจุบันได้รื้อย้ายสะพานเหล็กทั้ง ๒ สะพาน และยังไม่ได้ติดตั้งกลับคืน โดยในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการมอบหมายให้ กทม.เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คุณต และช่วงแบร์ริง-สมุทรปราการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ สำนักการโยธา กทม.ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ยินดีรับเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งสะพานเหล็กทดแทนทั้ง ๒ แห่งดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการฯ ยังมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการภาระผูกพันกับหน่วยงานอื่น ซึ่งเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งในบันทึกข้อตกลงฯ ได้แก่ การเชื่อมต่อระหว่างทางเดินยกระดับ (Skywalk) กับสะพานลอยคนเดินข้ามเดิม การก่อสร้างสะพานลอยกลับคืนหลังจากที่ได้รื้อถอนตามแนวสายทางโครงการฯ งานก่อสร้างทางเดินเท้าให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร เป็นต้น ทั้งนี้ หากที่ประชุมมีมติรับทราบผลการพิจารณาแนวทางของ กทม.แล้ว สำนักการโยธา กทม.และ รฟม.จะประสานความร่วมมือ เพื่อพิจารณารายละเอียดต่อไป

นายไทวุฒิ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๕ ระบุว่า รฟม.ไม่ต้องดำเนินการติดตั้งสะพานเหล็กทดแทนสะพานข้ามแยกรัชโยธินและสะพานข้ามแยกเกษตรที่ถูกรื้อย้าย จากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ ณ สถานที่แห่งใหม่ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการเข้าพื้นที่ที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้กับ กทม.

\*\*\*\*\*

❖ รร.กทม. ...

❖ รร.กทม.“ปลอดกัญชา หรือกัญชง” - เน้นย้ำอันตรายจากการใช้กัญชาผ่านการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวถึงการเร่งสร้างความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของกัญชา รวมทั้งสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกระดับเป็นพื้นที่ปลอดกัญชาว่า กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำประกาศ กทม. เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชา หรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. เพื่อกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนมีแนวทางการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์และอันตรายจากการใช้พืชกัญชา กัญชง ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย การกำหนดให้โรงเรียนสังกัด กทม. เป็นพื้นที่ปลอดกัญชา หรือกัญชง ตรวจตราบริเวณทางเข้า-ออก ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดอับและจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในโรงเรียน งดจำหน่ายและห้ามโฆษณา อาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชงภายในโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนและดูแลนักเรียนไม่ให้บริโภคกัญชา และกัญชง ให้ความรู้เรื่องประโยชน์และพิษภัยกัญชา และกัญชงแก่บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง จัดทำสื่อชุดความรู้ในรูปแบบสื่อเอกสาร และสื่อดิจิทัล เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดแทรกความรู้ในแผนการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมนอกห้องเรียน ผ่านสื่อ ป้ายนิเทศ กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน รวมทั้งจัดอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้ประสานความร่วมมือคณะกรรมการสถานักเรียน นักเรียนแกนนำจิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุข ในโรงเรียน และชุมชน ผ่านจิตอาสา เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข กทม. อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ในการเฝ้าระวังและตรวจสอบไม่ให้อาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชงบริเวณโดยรอบโรงเรียน ตลอดจนกวาดขันและติดตามดูแลเด็กนักเรียนมิให้บริโภคกัญชา กัญชง เพื่อความปลอดภัยและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจตามมา หากพบเด็กนักเรียนมีอาการพิษเฉียบพลันจากการใช้กัญชา กัญชง จะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล และหากพบเด็กนักเรียนที่ใช้กัญชาในทางที่ผิด จะส่งไปบำบัดรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง ๖๙ แห่ง

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวว่า สำนักการศึกษา ได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์และอันตรายจากการใช้พืชกัญชา กัญชง ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ทุกระดับชั้น โดยประชาสัมพันธ์ประกาศ กทม. เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชา กัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม.ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติตาม โดยให้โรงเรียนมุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชา กัญชง และอันตรายจากการใช้พืชกัญชา กัญชงแก่นักเรียน ด้วยการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอนของโรงเรียนในทุกระดับชั้น รวมทั้งเน้นย้ำให้โรงเรียนในสังกัดจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมนักเรียนตามความถนัด หรือความสนใจโดยสอดแทรกเรื่องพิษภัยของกัญชา กัญชง พร้อมกำชับให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์เรื่องโทษของการใช้กัญชา กัญชงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือสำนักงานเขตแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามประกาศ กทม. ดังกล่าว โดยให้โรงเรียนสังกัด กทม. เป็นพื้นที่ “ปลอดกัญชา หรือกัญชง” งดจำหน่ายอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชงภายในโรงเรียนสังกัด กทม. และห้ามโฆษณาอาหารขนม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชงภายในโรงเรียนสังกัด กทม.โดยให้โรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำลงพื้นที่ทำความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการบริเวณโดยรอบโรงเรียนให้ปฏิบัติตามประกาศ กทม.งดจำหน่ายอาหารขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง เพื่อป้องกันอันตราย หรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนจากการรับประทานอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ตลอดจนประสานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสังเกตพฤติกรรมและร่วมมือกวาดขันติดตามดูแลป้องกันนักเรียนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกัญชา กัญชง



กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร